

KẾ HOẠCH

**thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư
Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác
đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới”**

Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 117-KH/TU ngày 02/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới”; Ban Thường vụ Huyện ủy Lý Nhân xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Mục đích

- Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư để các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện nhận thức rõ về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng, nhiệm vụ nêu trong Chỉ thị và triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả.

- Đẩy mạnh các hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng quê hương, đất nước, quảng bá hình ảnh và những giá trị tốt đẹp của đất nước, văn hóa, con người Việt Nam đến cộng đồng quốc tế, nâng cao năng lực trình độ, kỹ năng tay nghề.

2- Yêu cầu

- Việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư phải được tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, toàn diện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, của huyện để đảm bảo các nhiệm vụ, giải pháp đạt hiệu quả, chất lượng gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện.

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và gắn với kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ chính trị được giao.

II- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1- Tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng và thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, trọng tâm là Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư đến các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong huyện.

Tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa, chính sách pháp luật về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, chính sách đối ngoại, chính sách hợp tác quốc tế về lao động của Việt Nam và tình hình người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Xác định công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, nhất là lao động ở nông thôn; quảng bá văn hóa, hình ảnh tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam nói chung và con người Hà Nam nói riêng ra thế giới; đồng thời là cơ hội học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến và tác phong làm việc chuyên nghiệp cho người lao động trong huyện đi làm việc ở nước ngoài, góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cao sau khi về nước.

Kế hoạch đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, quan hệ đối ngoại của Trung ương, địa phương; chú trọng công tác dạy nghề và ngoại ngữ, giáo dục pháp luật, phong tục, tập quán của nước tiếp nhận lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; ưu tiên đưa người lao động đi làm việc ở các thị trường có thu nhập cao. Chủ động kết nối với các cơ quan cấp trên để nắm bắt kịp thời thông tin về thị trường lao động ở nước ngoài. Tích cực trao đổi thông tin để đưa người lao động đi làm việc theo hợp đồng thời vụ, theo hình thức hợp tác, bảo đảm việc làm ổn định, tiền lương thỏa đáng và an toàn.

2- Rà soát chính sách, điều kiện tuyển chọn người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng bảo đảm phù hợp với các cam kết, điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, đảm bảo người lao động sau khi hết hợp đồng về nước đúng hạn. Công khai, minh bạch các khoản phí, thông tin về thị trường lao động ngoài nước, hướng đến giảm chi phí cho người lao động khi đi làm việc ở nước ngoài. Có chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng nghề, ngoại ngữ cho người lao động, ưu tiên quân nhân xuất ngũ, hộ nghèo. Bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động đi làm việc ở nước ngoài; sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực này khi hết thời hạn làm việc ở nước ngoài trở về tham gia thị trường lao động trong nước.

3- Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Phân công phân cấp, quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức tại địa phương, đảm bảo việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đúng mục đích, đúng quy định pháp luật.

Tăng cường vai trò chỉ đạo, điều hành của chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, tổ chức đoàn thể nhằm tạo sự đồng thuận cao trong công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Tăng cường công tác quản lý, hỗ trợ người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, chủ động phối hợp thực hiện các biện pháp bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động khi thực hiện hợp đồng lao động ở nước ngoài.

4- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát thực hiện công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân vi phạm pháp luật liên quan đến công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Căn cứ Kế hoạch, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với thực tế địa phương, đơn vị; định kỳ kiểm tra, đánh giá việc thực hiện báo cáo về Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy).

2- Hội đồng nhân dân huyện tăng cường việc giám sát và tổ chức thực hiện các chính sách về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới theo quy định.

3- Ủy ban nhân dân huyện triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Kế hoạch; tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện đảm bảo mục tiêu, yêu cầu đề ra.

4- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên triển khai thực hiện; xây dựng chương trình giám sát việc thực hiện Kế hoạch của Huyện ủy.

5- Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc quán triệt, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị, Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy theo quy định.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, (để báo cáo)
- Các đ/c UV Ban Thường vụ Huyện ủy,
- Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc HU,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ



Lê Thị Hồng Hà